

UBND TỈNH NINH THUẬN
SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /STC-NS
V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định ưu đãi phí, lệ phí đối với người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Ninh Thuận, ngày tháng 9 năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2879/UBND-PVHCC ngày 03/7/2022 về việc rà soát chính sách ưu đãi về chi phí thực hiện các thủ tục hành chính của tỉnh bằng hình thức trực tuyến;

Căn cứ Điều 22 Luật Phí, lệ phí năm 2015 quy định thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh như sau: “Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền”.

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó tại Điều 6 về miễn, giảm phí, lệ phí quy định: “Việc quyết định miễn, giảm phí, lệ phí, căn cứ vào: a) Quy định tại các luật chuyên ngành và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật có liên quan về miễn, giảm phí, lệ phí. b) Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong từng thời kỳ về các chính sách có liên quan đến miễn, giảm phí, lệ phí. c) Điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương nơi phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí, lệ phí”.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 2919/V PUB-KTTH ngày 27/7/2022 của Văn phòng UBND tỉnh, ngày 01/8/2022 Sở Tài chính đã có văn bản số 2575/STC-NS gửi Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo, tham mưu UBND tỉnh đề xuất bổ sung danh mục nghị quyết quy định ưu đãi phí, lệ phí đối với người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trình HĐND tỉnh ban

hành tại kỳ họp cuối năm 2022 và xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương xây dựng Nghị quyết quy định mức ưu đãi phí, lệ phí đối với người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tại Văn bản số 3042/STC-NS ngày 09/9/2022 của Sở Tài chính.

Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa-Thể thao và du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Kiểm Lâm) và Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Tài chính đã dự thảo Nghị quyết quy định ưu đãi phí, lệ phí đối với người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Kính đề nghị các quý cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu có ý kiến tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết. Ý kiến góp ý gửi về Sở Tài chính trước ngày **20/9/2022** để hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh để người dân tham gia ý kiến.

Riêng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo thêm tình hình thực hiện thu, nộp NSNN các khoản lệ phí giai đoạn 2019-2021, dự kiến năm 2022 và dự kiến giảm thu các khoản lệ phí mà các đơn vị đề xuất giảm mức thu và thuyết minh sự cần thiết khi xây dựng chính sách đối với lĩnh vực của đơn vị.

Sở Tài chính đề nghị các quý cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố quan tâm, phối hợp./.

(Đính kèm dự thảo Tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Dự thảo Nghị quyết, dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh quy định ưu đãi phí, lệ phí đối với người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, NS.NQT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Nhựt